



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ภูมิใจไทยเดินหน้าดัน พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv)

- นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย แฉถึงการผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า พรรคภูมิใจไทยยังยืนยันจะติดตามและผลักดันพ.ร.บ.กัญชา กัญชง เหมือนเดิม ด้วยเหตุผลว่า กัญชาถูกปลดออกจากยาเสพติดให้โทษแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น ไม่มีนโยบายเปิดเสรี นันทนาการหรือสันทนาการ แม้จะมีการโจมตีและด้อยค่านโยบายกัญชาที่ทำให้ถูกตีตกไปในสมัยรัฐบาลที่แล้ว โดยจะเป็นไปตามร่างเดิม 94 มาตรา ที่เคยมีความเห็นจากทุกพรรคทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งยังเห็นตรงกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.การคลัง ที่จะนำเสนอเรื่องนี้ในรัฐบาลสมัยนี้ด้วย



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รมว.สธ.ย้ำเดินหน้า 30 บาทพลัสใน 100 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ทวีช่อง NBT, postjung, tnn, ch7, thecoverage, isranews, hfocus, INN, thailandplus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. และให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบนโยบายการบริหารงานยกระดับ 30 บาทพลัส ผ่าน 13 ประเด็น สร้าง Quick Win ให้เห็นเป็นรูปธรรมใน 100 วันแรก พร้อมคัดเลือกเรื่องเด่น ๆ เสนอนายกฯ อาทิ ดิจิทัลเฮลท์ บัตรประชาชนใบเดียว 4 เขตสุขภาพครอบคลุม 27 จังหวัด, ขยายฉีดวัคซีน HPV อายุ 11-20 ปี 1 ล้านคนในเดือนต.ค.นี้, สร้างรพ.120 เตียงนำร่องเขตตอนเมือง, ประกาศบรรจจุรก.ชำนาญการพิเศษ, จัดทีม Care D+ เชื่อมสัมพันธ์คนไข้และบุคลากร

นโยบายผลิตแพทย์ลง รพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร สธ. ว่า ได้มีการขอเพิ่มเติมนโยบายสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง รพ.สต. ซึ่งจัดตั้งมาหลายปี แต่ปัจจุบันไม่มีแพทย์ประจำอยู่เลย ขอสนับสนุนให้ สธ. และหน่วยงานเกี่ยวข้องผลิตแพทย์ให้ได้ หมอ 3 คนต่อ รพ.สต. 1 แห่ง ซึ่ง รพ.สต. มีประมาณ 8,500 แห่ง จำนวนผลิตแพทย์ประมาณ 25,000 คน เฉลี่ยคนละ 4 ล้านบาท รวม ๆ แล้วจะลงทุน 1 แสนล้านบาท ซึ่งกว่าจะได้แพทย์มาลงพื้นที่ให้ครบต้องใช้เวลาประมาณ 12 ปี จึงจำเป็นต้องดำเนินการทันที

- ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้จะมีการนำไปหารือใน คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีทุกหน่วยเข้ามาร่วมพิจารณา โดยสอดคล้องกับนโยบายปฐมภูมิที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า ต้องมีแพทย์เวชปฏิบัติเข้าไปดูแล

คำสั่งแบ่งงาน รมช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 1329/2566 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ดูแล 3 กรม 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1.กรมการแพทย์แผนไทย 2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.กรมอนามัย 4.สถาบันพระบรมราชชนก 5.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ 6.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการนำเสนอรายชื่อบุคคลหรือคณะกรรมการใดเพื่อเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องตามที่กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ บัญญัติให้ต้องดำเนินการเพื่อเสนอ ครม.

รมว.ชี้แจง แต่งตั้งภรรยาเป็นที่ปรึกษา

สื่อที่นำเสนอ นสพ. มติชน

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง ประเด็นการแต่งตั้ง พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ (หมอก้อย) ภรรยา เป็นคณะที่ปรึกษารมว.สธ.ว่า ในฐานะผู้แต่งตั้งย่อมรับว่าจะต้องถูกเพ่งเล็งในมุมผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เมื่อพิจารณาเนื้องานผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ความรู้ความสามารถ จึงตัดสินใจแต่งตั้งจากเหตุผลดังนี้ 1.ตำแหน่งที่ปรึกษา ไม่ใช่ตำแหน่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข้าราชการการเมือง จึงไม่มีเงินเดือน เป็นคณะทำงานอาสา 2.งานที่ปรึกษามีความจำเพาะ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารทางการเมืองด้านสุขภาพ คุณหมอก้อยมีประสบการณ์ ผอ.กองสารนิเทศ สธ.เมื่อปี 2534 มีโอกาสทำเรื่องการสื่อสารในสื่อต่างๆ ทั้งนี้ ใน สธ.มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว แต่อาจเชื่อมโยงมิติทางการเมืองเข้าไปได้ไม่เต็มที่นัก พร้อมย้ำว่าไม่ได้มาสั่งการข้าราชการ แต่ให้คำปรึกษาผ่านตัว รวม.สธ. แล้วนำคำที่ปรึกษานำสู่การดำเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่วางไว้</p>	
<p>เครือข่ายนักสาธารณสุข 4 ภาค ยื่นข้อเสนอ 4 ประเด็น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage -เครือข่ายนักสาธารณสุข 4 ภาค เข้าพบแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รวม.สธ. ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง และขอขอบคุณที่มีนโยบายแก้ปัญหา และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร พร้อมยื่นหนังสือข้อเสนอในการบริหารบุคคล สิทธิ และความก้าวหน้าของนักสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข 4 ประเด็น ดังนี้ 1.โครงสร้างอัตรากำลัง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม 2.การเลื่อนสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โดยไม่ยุบเลิกตำแหน่ง 3.การเลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ โดยไม่ยุบเลิกตำแหน่ง และ 4.การจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ ในกลุ่มตึกค้างการบรรจุโควิตรอบแรก และการบรรจุโควิตรอบ 2</p>	-
<p>การป้องกันโรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, Radio-สวท., ch7) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี - 13 กย. 66 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยรวม 91,979 ราย ผู้เสียชีวิต 84 ราย กรม สบส. จึงได้ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือ นพ.สสจ. ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และ ผอ.สำนักอนามัย กทม. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ อสม. และ อสส. ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตรวจสอบชุมชนไม่ให้มีเศษภาชนะ วัสดุ หรือเศษขยะที่มีน้ำขัง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมอบให้ อสม. ซึ่งเป็นหมอคคนที่ 1 ในทีม 3 หมอ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน</p>	-
<p>กรมการแพทย์ เตือนกินของดิบ พยายามอย่าทำตาบอดได้ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เนชั่น, แนวหน้า, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, MCOT NEWS FM 100.5, tvpool, newtv, ch7, plewseengern, thebetter, tnn) - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนว่า การกินอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ อาจมีพยาธิเข้าสู่ระบบประสาท เช่น สมอง ไขสันหลัง หรือดวงตา ซึ่งอาการเจ็บป่วยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของอวัยวะที่พยาธิอยู่ เช่น พยาธิขึ้นตาอาจเกิดอาการตามัวลงแบบเฉียบพลัน หรืออาจสูญเสียการมองเห็นจนถึงขั้นตาบอดได้ ย้ำวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การไม่กินอาหารพวกเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เช่น กุ้งเต้น กุ้งแช่น้ำปลา เป็นต้น</p>	-
<p>ไทยรับมอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากญี่ปุ่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ทีวีช่อง NBT) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ก.การต่างประเทศ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับมอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย โดยเป็นเครื่องมือ Lumipulse G1200 จำนวน 1 รายการ มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท สำหรับทดสอบหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทย สามารถนำมาใช้วินิจฉัยและเฝ้าระวังโรค สนับสนุนการตอบสนอง ต่อสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทย</p>	-
<p>กรมอนามัย ห่วงภาวะอ้วนในเด็ก เน้นครอบครัวสร้างวินัยเชิงบวกด้านสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, thereporters, thestandard) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เป็นห่วงสุขภาพของเยาวชนไทย หลังข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กไทยในปี 66 อายุระหว่าง 6-14 ปี มีภาวะอ้วน ตีรสหวาน ทานขนมถุง และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง แนะนำให้ครอบครัวช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้านสุขภาพ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของสุขภาพและดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกาย และนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สูง สมส่วน</p>	-
<p>กรมอนามัย ไม่หนุนซื้อขายนมแม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, ch7, postjung) - นพ.สราวุฒ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการขายนมแม่แช่แข็งในกลุ่มแม่และเด็ก ว่า การซื้อขายนมแม่ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยยังไม่มีความเหมาะสม ในประเทศไทยมีการรับนมแม่จากผู้อื่นอย่างถูกต้อง ผ่านธนาคารนมแม่ (Milk Bank) ซึ่งธนาคารนมแม่มีการคัดกรองเชื้อต่างๆ ที่อาจพบในนมแม่ เช่น เชื้อเอชไอวี สารเสพติด หรือยาบางชนิดที่มีมาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพของน้ำนมในรูปแบบพาสเจอร์ไรซ์ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของทารก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Change for the BETTER</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, bangkok-today, prachachat)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดงาน Change for the BETTER เร่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยกับนานาชาติ</p>	-
<p>รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรมควบคุมโรคมีนโยบายและห่วงใยความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมคำขวัญ “สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยตลอดกาล” ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้นโยบายเขตสวมหมวกนิรภัย 100% สร้างกระแสการรับรู้ และเห็นความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น</p>	-
<p>ข่าวจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เพจ FB สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ)</p> <p>- กรมอนามัย เปิดบริการแอปพลิเคชัน สมุดสุขภาพ (Health book) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการดูแลสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การประเมินของแต่ละช่วงวัย คลังความรู้ ระบบบันทึกการฝากครรภ์ และอื่น ๆ</p>	-
<p>แนะรัฐดูแลสวัสดิการพยาบาล-เพิ่มค่าตอบแทน อสม.-ดันกม.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ลงกต มณีภาส ส.ส.เขต 3 นครพนม พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด ได้อภิปรายเร่งรัดต่อสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค อยากให้รัฐบาลพัฒนาให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝากถึง รมว.สธ. ต้องผลักดันดูแลสวัสดิการพยาบาลลูกจ้างรายวัน เพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็น 3,000 บาทให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และเร่งผลักดันออกกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ ตัดวงจรปลูกกัญชาสีเทา</p>	-
<p>การแก้ปัญหายุติการตั้งครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, the standard)</p> <p>- กลุ่มทำทาง เครือข่ายภาคประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อพรรคก้าวไกล เพื่อเรียกร้องเรื่องสิทธิการยุติการตั้งครรภ์ถูกกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ และแก้ไขเงื่อนไขจาก 12-20 สัปดาห์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา พร้อมระบุปัญหาการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ คือ การปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายและไม่ส่งต่อสถานพยาบาล, การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เอื้อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการได้, การขาดระบบกำกับและควบคุมมาตรฐานเรื่องการส่งต่อ และจำนวนสถานพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุม มีเพียง 47 จังหวัด แต่ให้บริการจริงเพียง 38 จังหวัดเท่านั้น</p>	-